

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI

**BAN TỔ CHỨC HỘI THI “NHỮNG TRANG
SỬ VÀNG 85 NĂM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH”**

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2016

**ĐỀ CƯƠNG HỘI THI
“NHỮNG TRANG SỬ VÀNG 85
NĂM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH”
TUẦN 1**

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Theo luật thanh niên ⁽¹⁾ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; Tổ chức, hướng dẫn hoạt động của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam⁽²⁾, Điều 44 khẳng định: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Theo Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện - Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổ chức chính trị - xã hội: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị Việt Nam, là những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục đích lý tưởng cộng sản của Đảng; là đội quân xung kích, đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước trong tiến trình cách mạng. Nhiệm vụ của Đoàn không chỉ tham gia các hoạt động chính trị mà còn tham gia các công tác xã hội (công tác từ thiện nhân đạo, công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phòng chống ma túy, mại dâm...). Đoàn luôn tổ chức tập hợp các thanh niên tiên tiến trong mọi thành phần kinh tế xã hội, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, thành phần xuất thân được học tập và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện sinh hoạt với một cơ sở Đoàn.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến suất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên

⁽¹⁾ Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ VIII (từ 18/10 đến 29/11/2005)

⁽²⁾ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI (19/01/2011)

ngang tầm thời đại. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; Tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Mục đích lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đại Hội toàn quốc Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam lần thứ III họp vào tháng 3/1961 đã thảo luận về ngày thành lập Đoàn. Đại hội đã xin ý kiến chỉ đạo của Bộ chính trị và Bác Hồ về ngày ra đời của Đoàn. Đại hội đã đi đến thống nhất lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Từ đó về sau ngày 26/3 hàng năm là ngày truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4. Cờ Đoàn



- * Nền đỏ.
- * Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.
- * Ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn.
- * Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

5. Huy hiệu Đoàn



- Tác giả vẽ huy hiệu Đoàn: Họa sỹ Huỳnh Văn Thuận, ông là một trong hai họa sỹ của Đoàn được giao nhiệm vụ sáng tác mẫu huy hiệu Đoàn tại rừng chiến khu Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Tác phẩm của họa sỹ Huỳnh Văn Thuận đã được Hội nghị Đoàn toàn quốc năm 1951 chọn gửi lên Bác Hồ, sau đó đã được Bác phê duyệt chính thức và cho sử dụng.

- Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn được Bác nói như sau:

“Huy hiệu Đoàn Thanh niên là tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên. Ý nghĩa của nó là thanh niên phải xung phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác trong học tập, lao động và rèn luyện đạo đức cách mạng. Thanh niên phải trở thành mọi lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, đồng thời phải vui vẻ hoạt bát”. ⁽¹⁾


Cán bộ, đoàn viên đeo huy hiệu Đoàn vào các ngày lễ lớn của Đoàn, lễ kết nạp đoàn viên và các sinh hoạt, hội họp của Đoàn. Huy hiệu Đoàn được đeo ở ngực trái, cách cầu vai khoảng 5 - 10cm.

6. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca)

Bài ca chính thức của Đoàn **“Thanh niên làm theo lời Bác”**, nhạc và lời của Hoàng Hòa, sáng tác năm 1953. Bài hát được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (15/10 – 18/10/1992) quyết định chọn làm bài ca chính thức của Đoàn. Đoàn ca được sử dụng trong các dịp lễ hội của Đoàn; Đại hội và trong sinh hoạt Đoàn.

⁽¹⁾ Trích thư gửi thanh niên năm 1951; Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, NXB Thanh niên 1980 trang 100

THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC

Nhịp đi - Khỏe 

Nhạc và lời: HOÀNG HÒA



Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi



lên. Giờ nắm tay thế gin giữ hòa bình độc lập tự



do. Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến



bước. Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm



no. Đi lên thanh niên! Chớ ngại ngần



chì. Đi lên thanh niên! Làm theo lời Bác. Không



có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào



núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Kết liên

II. VỊ TRÍ, VAI TRÒ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH.

1. Vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1.1. Vị trí

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, trong đó: Đảng giữ vai trò lãnh đạo, nhà nước là trung tâm điều hành quyền lực (quản lý), Đoàn là một trong các tổ chức thành viên vận động quần chúng thuộc tổ chức mình thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

Thực tế Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một thành viên trong hệ thống chính trị từ trung ương xuống cơ sở của nước ta hiện nay. Sự quy định này do yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, nó xuất phát từ thể chế chính trị: Nước ta là nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Lực lượng trẻ trong nhân dân chiếm một tỷ lệ lớn, là lực lượng có tiềm năng về thể lực, sức khỏe, trình độ, xung kích, nhanh nhạy, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc Việt Nam XHCN.

1.2. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong lịch sử nước ta, tổ chức cộng sản đầu tiên “*Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội*” là tiền thân của tổ chức Đảng sau khi Đảng ta ra đời Tổ chức Đoàn Thanh niên cũng được thành lập và đóng vai trò lực lượng xung kích của cách mạng nước ta. Đảng và nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến tổ chức của Đoàn và phong trào thanh niên. Ngược lại Đoàn thanh niên luôn luôn thể hiện được vai trò của mình xứng đáng với niềm tin của Đảng và của nhân dân. Đồng thời, Đoàn Thanh niên là nguồn cung cấp cán bộ bổ sung cho Đảng nhà nước và các đoàn thể khác. Đó là quy luật tất yếu của sự kế thừa các thế hệ trong sự nghiệp cách mạng XHCN. Điều đó chứng tỏ rằng Đoàn Thanh niên là một bộ phận cấu thành quan trọng không thể thiếu được trong hệ thống chính trị và do đó cần phát huy cao độ vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới đầy khó khăn, phức tạp, phát triển và tiến bộ của đất nước.

Trải qua trên 80 năm, quá trình ra đời phát triển và trưởng thành, với chặng đường lịch sử vẻ vang ấy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định được vai trò to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Vai trò đó không phải Đoàn tự phong cho mình mà chính lịch sử nước ta đã chứng minh điều đó. Thắng lợi huy hoàng của cách mạng tháng 8/1945 thành lập nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đoàn Thanh niên và nhân dân hết lòng ca ngợi. Khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII ngày 14/01/1993 đã ghi: Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới thành công hay không đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng

trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên là vấn đề sống còn của cả dân tộc là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Đúng như Bác Hồ đã nói: “*Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người*”. Vì vậy vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn có 3 chức năng là: Đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam; Người đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ. Với các chức năng đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò rất to lớn trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, là đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

2. Tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có các tính chất cơ bản sau: Tính chính trị; tính tiên tiến; tính quần chúng.

2.1. Tính chính trị

Là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, là thành viên của hệ thống chính trị. Với tư cách là tổ chức quần chúng, Đoàn gần Đảng nhất là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn đứng vững trên những quan điểm, lập trường tư tưởng của giai cấp công nhân, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình tổ chức và hoạt động của mình.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam làm mục tiêu phấn đấu của của tổ chức mình là “*Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*”.

Đoàn được Đảng trực tiếp lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng lãnh đạo Đoàn bằng việc định hướng chính trị cho tổ chức Đoàn, định hướng và lãnh đạo việc xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức, công tác cán bộ của các cấp bộ Đoàn, xây dựng cơ chế hoạt động của cả hệ thống chính trị (trong đó có sự phối hợp với Đoàn thanh niên), lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng Đoàn làm công tác thanh niên.

Đảng đưa ra cương lĩnh, chủ trương, chiến lược phát triển đất nước và hoạch định chiến lược công tác cán bộ cho cả hệ thống chính trị, được cụ thể hóa vào Hiến pháp và pháp luật thành những điều luật cụ thể để mọi công dân trong xã hội thực hiện dưới sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước. Do đó, Đoàn thanh niên phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

2.2. Tính tiên tiến

Với tư cách là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người chủ tương lai của nước nhà, mỗi đoàn viên của Đoàn là những hạt nhân nòng cốt trong mọi sinh hoạt, công tác, hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp

thanh niên Việt Nam, Đội thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh. Tính tiên tiến thể hiện ở tinh thần: Đâu Đảng, Tổ quốc cần thanh niên có; việc gì khó thanh niên làm với tinh thần hăng say của tuổi trẻ, nguyện làm theo lời Bác dạy:

*“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”*

Tính tiên tiến thể hiện ở mục tiêu, lý tưởng của Đoàn; trong hành động việc làm của mỗi đoàn viên, thanh niên, nói đi đôi với làm, học đi đôi với hành; đồng hành cùng thanh niên trong mọi lĩnh vực hoạt động, tiên tiến trong học tập vì ngày mai lập thân, lập nghiệp.

Tính tiên tiến thể hiện ở việc xung phong, xung kích, tình nguyện, tự nguyện, tự giác trong tất cả các hoạt động của Đoàn, Hội, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn luôn đi đầu trong mọi khó khăn gian khổ, trong những môi trường thử thách, những lĩnh vực khoa học, công nghệ mới.

Tính tiên tiến còn thể hiện trong việc cải cách hành chính; xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, kế tục truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông; dám đương đầu với đấu tranh với các quan điểm sai trái, đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và dân tộc; kiên quyết bảo vệ Đảng, chính quyền và tư tưởng Hồ Chí Minh; bênh vực, bảo vệ chân lý, chống lại những thói hư, tật xấu trong xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng; lãng phí; đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi.

Tính tiên tiến thể hiện trong công tác tuyên truyền, phổ biến và bảo vệ pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật, trong đó liên quan trước hết đến lĩnh vực văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp, ứng xử...

2.3. Tính quần chúng (tính xã hội)

Tính quần chúng của tổ chức Đoàn thể hiện trước hết là: ở đâu có thanh niên, ở đó có định hướng chính trị, giúp đỡ, tư vấn, đồng hành cùng thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thanh niên Việt Nam là lực lượng to lớn của xã hội, có mặt trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng, với nhiều đối tượng thanh niên nông thôn, thành thị, công nhân, trí thức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, tôn giáo... Tổ chức Đoàn quy tụ, tập hợp, đoàn kết thanh niên không phân biệt giai cấp, tôn giáo, vùng miền. Đoàn là người gần gũi với thanh niên, là bạn của thanh niên, luôn đồng hành cùng thanh niên trong mọi lĩnh vực, cuộc sống.

Tính quần chúng rộng rãi của Đoàn thanh niên được thể hiện thông qua những hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên. Những hoạt động đó không chỉ lan tỏa đến đoàn viên, hội viên mà còn ảnh hưởng đến cả những thanh niên chưa có điều kiện trở thành đoàn viên, hội viên. Những hoạt động mang tính xã hội của Đoàn Thanh niên ghi dấu ấn sâu rộng trong dư luận xã hội, được xã hội thừa nhận và ủng hộ.

Tính quần chúng còn thể hiện ở chỗ Đoàn là thanh viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đóng vai trò nòng cốt, định hướng chính trị cho hoạt động của Hội. Đoàn có mối quan hệ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức nghề nghiệp... để tạo nguồn lực, điều kiện, góp phần cho các hoạt động của Đoàn.

Tóm lại: Nói tính chất của Đoàn là nói đến những đặc trưng riêng biệt của Đoàn nhằm phân biệt tổ chức Đoàn với các tổ chức khác; Đoàn có 3 tính chất là tính chính trị, tiên tiến và quần chúng. Ba tính chất này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thể hiện bản chất cách mạng của Đoàn.

3. Chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chức năng là hoạt động, nghĩa vụ (trách nhiệm) công việc, biểu hiện ra bên ngoài của các tính chất nào đó của một khách thể trong một hệ thống các mối quan hệ nhất định. Vì vậy, khi xét đến chức năng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là xét đến những hoạt động mang tính trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức Đoàn đối với xã hội; những hoạt động này phải phản ánh được lý do tồn tại mang tính tất yếu đặc thù của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.

3.1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, đội xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức do Đảng, Bác Hồ trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung lực lượng quan trọng đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng.

Đoàn Thanh niên là một trong những tổ chức quần chúng gần Đảng nhất. Với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục giúp đỡ những thanh niên tiên tiến, trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Vì vậy, Đảng chủ trương: “ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, sung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.⁽¹⁾

Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đoàn Thanh niên là đội xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi khó khăn trên mọi lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội. Trong tất cả các mặt trận lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, làm công tác xã hội và bảo vệ Tổ quốc đều có vai trò đóng góp to lớn của thế hệ trẻ. Ở mọi nơi, mọi lĩnh vực, Đoàn

Thanh niên đều tỏ rõ tính xung kích, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đi vào việc mới, việc khó, dám xả thân vì lý tưởng cách mạng.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Đoàn càng thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của mình trong động viên đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu vì sự nghiệp đổi mới của Đảng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng, là nơi bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng.

3.2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên

Là tổ chức của những người Cộng sản trẻ tuổi, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực tiếp giúp Đảng làm tốt công tác vận động thanh niên, đoàn kết, tập hợp thanh niên dưới ngọn cờ của Đảng thông qua hoạt động tổ chức và các phong trào hành động cách mạng, Đoàn giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên thanh niên, từ đó giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, của Đoàn, của dân tộc, rèn luyện nên những cán bộ, đoàn viên trẻ tuổi có tâm huyết, có trình độ, bản lĩnh chính trị và sống có lý tưởng.

Bằng các phương thức hoạt động linh hoạt, phong phú, phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, Đoàn đưa tuổi trẻ vào rèn luyện trong môi trường tập thể có tổ chức, có kỷ luật. Chính từ môi trường hoạt động theo định hướng, có mục tiêu đã bồi dưỡng, rèn luyện nên nhiều lớp cán bộ trong các thời kỳ cách mạng, nhiều thanh niên đã trưởng thành, trở thành cán bộ khoa học, các nhà giáo, các văn nghệ sĩ, các doanh nhân..., trong số đó có nhiều người trở thành những cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể nhân dân.

Mặt khác, môi trường của Đoàn, Hội còn giáo dục rèn luyện nên những người lao động trẻ tuổi có trình độ văn hóa, tay nghề, có ý thức lao động, nếp sống mới và có sức khỏe tốt để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động giáo dục pháp luật, hướng nghiệp dạy nghề, đặc biệt là các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước thu hút hàng triệu đoàn viên

thanh niên và thiếu nhi tham gia, Đoàn Thanh niên tạo ra một trường học thực tế bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, giúp thanh niên trở thành đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và giới thiệu đội viên ưu tú để kết nạp Đoàn.

3.3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của tuổi trẻ

Đoàn tạo mọi điều kiện tối thiểu, từng bước đáp ứng nhu cầu chính đáng về đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên giúp đoàn viên thực hiện tốt mọi quyền lợi và nghĩa vụ đảm bảo sự công bằng trong học tập, lao động trước pháp luật và công luận.

Đoàn có nhiệm vụ khuyến khích bảo vệ và phát huy những mặt tích cực của đoàn viên thanh niên giúp họ trưởng thành về mọi mặt. Đồng thời chống những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội góp phần bảo vệ nhân cách, sự phát triển về thể chất và tinh thần của đoàn viên thanh niên.

Tổ chức Đoàn đại diện cho đoàn viên, thanh thiếu niên trước pháp luật về việc bảo vệ những quyền lợi lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh thiếu niên được pháp luật quy định; tham mưu xây dựng những cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của thanh niên. Để đạt được điều này, đoàn cử đại diện tham gia vào công việc của Đảng, Nhà nước (ứng cử vào cấp ủy, vào Hội đồng nhân dân và Quốc hội).

4. Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ cơ bản sau:

4.1. Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh thiếu nhi

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay với yêu cầu cơ bản là: Tôn trọng thanh thiếu nhi, gần gũi và có trách nhiệm với thanh thiếu nhi, phải thực sự “Nói đi đôi với làm”.

Mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, phát triển tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các tổ chức thanh niên do Đoàn thanh niên làm nòng cốt.

4.2. Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên

Với chức năng “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết” để “Đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”. Vì vậy công tác giáo dục của Đoàn nói chung xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản nhất của tổ chức Đoàn, được triển khai một cách toàn diện, chu đáo và kiên trì, trong đó tập trung vào giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là một trong những giải pháp quan trọng của Nghị quyết 25- NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

4.3. Đưa thanh niên tham gia vào các chương trình hành động cách mạng (Tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng tiến thân theo con đường lập thân lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc)

Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VII khẳng định: “Phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong công cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc”⁽¹⁾. Điều này thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng trong việc giáo dục thanh niên, đó là: “Học đi đôi với hành”, “Nói đi đôi với làm”,

đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn và coi việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng là quá trình rèn luyện thanh niên thành những chủ nhân của đất nước.

Để phát huy lực lượng và tiềm năng to lớn của thanh niên, Đảng và nhà nước đã ban hành các chính sách khuyến khích thanh niên lập nghiệp, tự tạo việc làm và giúp nhau tạo việc làm, huy động thanh niên tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của đất nước, các chính sách cho thanh niên vay vốn để sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động; đầu tư ngân sách cho các chương trình giải quyết việc làm; mở rộng mạng lưới dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên cũng bằng những chính sách cơ chế cụ thể, nhà nước khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức trong hệ thống chính trị, trước hết là Đoàn thanh niên, các tổ chức kinh tế - xã hội, vươn lên tự lập cuộc sống.

4.4. Phụ trách thiếu niên nhi đồng

Điều lệ đội Thiếu niên tiên phong (TNTP) Hồ Chí Minh khẳng định “Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách”. Điều lệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định chức năng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh vì vậy, Đoàn thanh niên phải nhận thức rõ quan điểm phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là vinh dự, tự hào và trách nhiệm của tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thấy rõ hơn vai trò chủ động của Đoàn. Mặt khác, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ yêu thương thiếu niên, nhi đồng Bác Hồ còn khẳng định vai trò quan trọng của thiếu nhi đối với tương lai mai sau của đất nước và xác định trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng lớp măng non- thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước không phải của riêng ngành nào, tổ chức nào mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội.

Xác định được vai trò quan trọng của lực lượng hậu bị, Bác Hồ thường nhắc nhở các cấp, các ngành, đoàn thể trước hết là tổ chức Đoàn phải làm tốt công tác chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đội TNTP Hồ Chí Minh là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị của Đoàn, nơi đào tạo, rèn luyện đội ngũ đoàn viên tương lai của tổ chức Đoàn, thiếu niên, nhi đồng là những “Thanh niên tương lai” vì vậy xây dựng đội cần được xác định là xây dựng Đoàn trước một bước.

4.5. Đoàn tham gia xây dựng Đảng

Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ xuất phát từ quy luật đòi hỏi khách quan và quy luật sinh tồn của Đảng- Đoàn- Hội - Đội. Đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Xây dựng Đảng là “Nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta”⁽¹⁾. Chính vì vậy việc giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, không

ngừng tăng cường sức mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng để Đảng thật sự trong sạch vững mạnh làm tròn sứ mệnh cao cả của dân tộc giao phó, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi và xây dựng thành công CNXH là nhiệm vụ chung của toàn xã hội trong đó có tổ chức Đoàn thanh niên.

Đoàn thanh niên có nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong điều kiện hiện nay, để tích cực tham gia xây dựng Đảng, tổ chức Đoàn phải làm tốt những nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất: Đoàn phải tuyên truyền, vận động và có tổ chức cho Đoàn thanh niên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối chính sách của Đảng, xây dựng ý thức, trách nhiệm và tự giác rèn luyện của đoàn viên thanh niên để họ thực sự là thế hệ thanh niên mới, tiên tiến có tri thức, có sức khỏe, có chí hướng và phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng để được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, ngoài ra thông qua việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú những hiểu biết về Đảng giúp thanh niên hiểu biết đúng và đầy đủ bản chất khoa học và cách mạng của Đảng, nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên thanh niên.

Thứ hai: Vận động và tổ chức cho đông đảo đoàn viên thanh niên xung kích đi đầu trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, tạo môi trường tiên tiến cho thanh niên rèn luyện phấn đấu trở thành đoàn viên và Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ ba: Chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, tham gia đóng góp ý kiến về đánh giá tình hình, hình thành các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác thanh niên, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Thứ tư: Đoàn cần thường xuyên bồi dưỡng rèn luyện đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp nhằm cung cấp cho Đảng những cán bộ trẻ có năng lực và nhiệt huyết, có tri thức, có đạo đức để sẵn sàng nhận những nhiệm vụ quan trọng của Đảng giao phó. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm bổ xung nguồn sinh lực mới và không ngừng tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ cho Đảng hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo toàn xã hội.

Thứ năm: Góp ý phê bình đảng viên và các tổ chức của Đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng thanh niên. Tổ chức Đoàn phải thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện của Đảng, tổ chức đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên và các tổ chức của Đảng, tích cực tham gia đấu tranh góp phần hoàn thiện nghị quyết, chương trình của các cấp ủy Đảng thông qua người đại diện của tổ chức Đoàn.

Thứ sáu: Tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động về tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng xây dựng ý thức, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị để đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh,

đường lối nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đấu tranh chống lại những tư tưởng phản động.

¹ Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa VII, tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc khóa VII.

III. MỐI QUAN HỆ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Là thành viên của hệ thống chính trị Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có các mối quan hệ sau:

1. Mối quan hệ của Đoàn đối với Đảng

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục trung thành sự nghiệp, lý tưởng của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng. Mục tiêu lý tưởng của Đoàn là phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Đảng định hướng chính trị cho mọi hoạt động, nguyên tắc tổ chức của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đảng chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Đảng. Đoàn tham mưu, đề xuất với Đảng về những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thiếu nhi, tham gia xây dựng, bảo vệ và tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, đóng góp ý kiến cho đảng viên và sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Mối quan hệ giữa Đảng với Đoàn là mối liên hệ gắn bó chặt chẽ. Tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẽ đem lại sức sống, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Vì vậy, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn là bộ phận của công tác xây dựng Đảng, “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”.

2. Mối quan hệ của Đoàn đối với Nhà nước.

Tổ chức Đoàn chịu sự quản lý chung của Nhà nước đối với toàn xã hội; mọi hoạt động của Đoàn nằm trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước thông qua hệ thống tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Thanh niên. Nhà nước ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến thanh niên, tạo điều kiện cho các tổ chức của thanh niên phát huy hết khả năng, năng lực của tuổi trẻ để cống hiến, xây dựng đất nước. Nhà nước bảo đảm nguồn kinh phí, phương tiện làm việc và hoạt động cho Đoàn.

Đoàn Thanh niên là chỗ dựa vững chắc, tham gia đóng góp xây dựng, bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên thanh niên xung phong, tình nguyện đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, thông qua hệ

thông tổ chức đoàn các cấp từ trung ương đến cơ sở để đề cử những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của tuổi trẻ vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Đoàn vận động, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên trở thành những công dân tốt, gương mẫu, có ích cho xã hội; tích cực, tự giác thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Đối với các ban, ngành, tổ chức Đoàn phối hợp, liên kết hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, dựa trên đường lối, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác thanh niên, tạo sức mạnh đồng bộ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

3. Đối với các tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực, chủ động liên kết, phối hợp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp đoàn kết, giáo dục thanh thiếu niên.

Đoàn thanh niên là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - một liên minh chính trị rộng lớn, tập hợp, xây dựng lực lượng đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn là lực lượng phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể khác (Hội phụ nữ, Hội nông dân, Công đoàn, Hội cựu chiến binh ...) góp phần thực hiện chiến lược đại đoàn kết dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tham gia xây dựng các cơ chế hoạt động trong quản lý giáo dục, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu niên (Thông qua các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp giữa các đoàn thể khác với Đoàn Thanh niên).

4. Đối với Thanh niên và các tổ chức của thanh niên

Đối với thanh niên và các tổ chức thanh niên, Đoàn là lực lượng nòng cốt định hướng thanh niên đi theo Đảng. Đoàn tạo ra môi trường hoạt động lành mạnh cho thanh niên; định hướng các hoạt động của thanh niên theo khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Đoàn là nòng cốt chính trị trong các Hội của thanh niên: Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam...

5. Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Đối với thiếu niên nhi đồng, Đoàn là người phụ trách, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Tại điều 38, chương X Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (khóa X) ghi rõ: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

Đoàn cử đội ngũ cán bộ Đoàn phụ trách công tác Đội; thành lập hệ thống tổ chức Hội đồng Đội các cấp có nhiệm vụ tổ chức, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của thiếu nhi ở mỗi cấp; tạo ra các sân chơi cho thiếu nhi, huy động lực lượng xã hội trong việc đầu tư, hỗ trợ vật chất, kinh phí cho Đội hoạt động.

Tóm lại: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, được Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, hoạt động theo mục đích, lý tưởng của Đảng. Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị Việt Nam, có

vai trò là lực lượng xung kích cách mạng, là đội quân dự bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam; chăm sóc và bảo vệ thiếu niên nhi đồng; là lực lượng phối hợp với nhà trường, gia đình, xã hội trong chăm sóc, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thanh thiếu nhi.

IV. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Hệ thống và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đoàn

1.1. Hệ thống tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh⁽¹⁾

Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp:

- Cấp Trung ương.
- Cấp tỉnh và tương đương.
- Cấp huyện và tương đương.
- Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và Chi Đoàn cơ sở)

Việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể một tổ chức Đoàn do Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định.

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định cụ thể về phân cấp trong hệ thống tổ chức của Đoàn.

1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này được thể hiện:

- Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn do bầu cử lập ra, thực hiện theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra, giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành cấp nào do Đại hội cấp đó quyết định theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ không quá một phần ba (1/3) số lượng ủy viên Ban Chấp hành. Ở cấp Trung ương, số lượng Bí thư Trung ương Đoàn không quá một phần ba (1/3) số lượng Ủy viên Ban Thường vụ.

- Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức

- Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

- Đại hội, hội nghị của các cơ quan lãnh đạo của Đoàn chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên được triệu tập tham dự.

- Trường hợp thành viên được triệu tập theo cơ chế đại biểu thì phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu và thay mặt cho ít nhất hai phần ba (2/3) số tổ chức

Đoàn trực thuộc tham dự. Quyết định của đại hội, hội nghị chỉ có giá trị khi được sự đồng ý của trên một phần hai (1/2) số thành viên có mặt.

⁽¹⁾ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017

2. Hệ thống, cơ cấu tổ chức của Đoàn các cấp

2.1. Cấp Trung ương Đoàn

Cơ cấu tổ chức của cơ quan Trung ương Đoàn gồm:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
- Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
- Ban chấp hành Trung ương Đoàn
- Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn- Đoàn TN cơ quan TW Đoàn.
- Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.
- Văn phòng TW Đoàn
- Các ban khối phong trào.

* Ban Tổ chức

Ban Kiểm tra

- Ban Tuyên giáo
- Ban Thanh niên nông thôn
- Ban Thanh niên Công nhân và đô thị
- Ban Thanh niên trường học - Thường trực TW Hội Sinh viên Việt Nam
- Ban Công tác thiếu nhi - Thường trực hội đồng Đội TW
- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên - Thường trực Hội LHTN Việt Nam
- Ban Thanh niên xung phong
- Ban Quốc tế - Trung tâm phát triển Quan hệ hợp tác Quốc tế thanh niên
- Các đơn vị báo chí, xuất bản
 - Báo Tiền phong
 - Báo Thiếu niên Tiền phong
 - Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò
 - Báo Nhi đồng
 - Báo Thanh niên
 - Xí nghiệp in báo Nhi đồng
 - Tạp chí Thanh niên
 - Tạp chí Thời trang trẻ
 - Nhà xuất bản Thanh niên
 - Nhà xuất bản Kim Đồng
 - Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi
 - Trung tâm truyền hình Thanh niên
- Khối Trung tâm sự nghiệp
 - Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

- Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên
- Trung tâm dạy nghề và DVVL thanh niên sông Hồng
- Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung
- Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam
- Trung tâm phát triển KH-CN và tài năng trẻ
- Trung tâm hướng dẫn hoạt động TTN Trung ương
- Trung tâm hỗ trợ và phát triển thanh niên nông thôn
- Trung tâm tình nguyện Quốc gia
- Học viện TTN Việt Nam
- Viện Nghiên cứu thanh niên
- Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam
- Các đơn vị doanh nghiệp
 - Công ty INCOMEX Sài Gòn
 - Công ty VYPEXCO
 - Công ty Đầu tư và phát triển thương mại Vạn Xuân
 - Công ty FESTIVAL
 - Tổng đội TNXP xây dựng Trường Sơn
 - Công ty DEVYT
 - Công ty DETESCO Việt Nam
 - Công ty TNHH một thành viên phát triển DL - DV TN VN

2.2. Cấp tỉnh và tương đương

Cơ cấu tổ chức của cơ quan Tỉnh Đoàn và tương đương gồm:

- Đ/c Bí thư
- Các Phó Bí thư
- Ban Thường vụ
- Ban Chấp hành
- Văn phòng
- Các Ban phong trào
 - Ban Tổ chức
 - Ban Kiểm tra
 - Ban Tuyên giáo
 - Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên
 - Ban Thanh niên trường học
 - Ban Thiếu nhi
 - Ban thanh niên nông thôn
 - Ban TNCN, ĐT và ANQP
 - Tổng Đội TNXP
 - Làng Thanh niên
- Các Trung tâm sự nghiệp
 - Trường Đoàn

- Trung Tâm hoạt động thanh niên
- Nhà Thiếu nhi
- Cung Văn hóa thể thao thanh niên
- Nhà Văn hóa học sinh sinh viên
- Trung Tâm dịch vụ việc làm thanh niên
- Báo, Tạp chí, Truyền hình thanh niên

2.3. Cấp Huyện và tương đương

Cơ cấu tổ chức của cấp Huyện Đoàn và tương đương:

- Đ/c Bí thư
- Các Phó Bí thư
- Ban Thường vụ
- Ban Chấp hành
- Văn phòng
- Chuyên viên phụ trách các mảng công tác của Đoàn

2.4. Cấp cơ sở

Cơ cấu tổ chức của Đoàn cấp cơ sở:

- Đ/c Bí thư
- Các Phó Bí thư
- Ban Thường vụ
- Ban Chấp hành

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2015-2020

Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai được tổ chức từ ngày 28 đến 30-9-2015 tại TP.Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ

1- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh trong 5 năm 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015-2020 nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội.

1.1- Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh 5 năm qua (2010-2015)

Đại hội khẳng định:

Trong 5 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới có nhiều biến động; kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn; song toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, **đạt được những thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện**. Nền kinh tế đã vượt qua khó khăn và phát triển theo đúng định hướng. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển mang lại hiệu quả đáng kể. Hoạt động tài chính, tín dụng ổn định. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội đạt kết quả khá tích cực. Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến mới. Giáo dục - đào tạo, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được những kết quả nhất định. Các nhiệm vụ đột phá về phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học - công nghệ; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; thu hút đầu tư các dự án công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ; xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá. **Đối chiếu các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh đề ra có 33/40 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt; thực hiện đạt mục tiêu Đồng Nai cơ bản là tỉnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa.**

Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế, yếu kém đó là: kinh tế phát triển nhưng chưa thật sự vững chắc. Tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ tại một số khu vực còn xảy ra. Kết quả đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế. Phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế. Công tác an sinh xã hội trong một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, khiếu kiện đông người còn diễn biến phức tạp. Tổ chức bộ máy các cơ

quan nhà nước, công tác cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đạt yêu cầu. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở một số tổ chức Đảng còn hạn chế. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở một số nơi chậm đổi mới và có biểu hiện hành chính hóa.

Nguyên nhân những hạn chế, yếu kém trên chủ yếu là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy và công tác điều hành của nhà nước trên một số lĩnh vực chưa tập trung đúng mức; sự phối hợp giữa các ngành của tỉnh với địa phương trong xử lý một số vấn đề phát sinh liên quan chưa tốt; trình độ, năng lực một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhà nước còn hạn chế, chưa đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX trong 5 năm qua, Đại hội rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là vai trò người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, quyết đoán, tích cực, chủ động, sáng tạo, kịp thời phát hiện và có giải pháp ứng phó hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Hai là, phải quyết tâm củng cố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Coi trọng trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên và vai trò người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Ba là, phải xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Bốn là, thực hiện gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, coi trọng xây dựng và phát triển toàn diện con người; bảo đảm quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

1.2- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015-2020

Trên cơ sở dự báo tình hình quốc tế và trong nước trong những năm tới, Đại hội nhất trí:

Về phương hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới là: Tiếp tục phát triển kinh tế với nhịp độ nhanh, bền vững. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng con người phát triển toàn diện. Tăng cường công tác bảo vệ và cải thiện môi trường. Chủ động ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng

tránh thiên tai. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Tiếp tục tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xử lý tốt các mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng với khả năng về nguồn lực, vấn đề môi sinh, môi trường, giải quyết an sinh xã hội, về hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

Về các lĩnh vực đột phá

- Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ; trong đó ưu tiên đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước sạch phục vụ dân sinh và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động.
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đầu tư phát triển giáo dục mầm non.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại.
- Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng và phát triển con người toàn diện; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân từ 8-9%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 5.300 -5.800 USD. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 9-11%/năm. Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước hàng năm so với GRDP đạt từ 17-18%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm từ 400-420 ngàn tỷ đồng. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 80% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Đến năm 2020 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1%; bình quân 1 vạn dân có 30 giường bệnh và 8,5 bác sĩ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi giảm còn 23%, cân nặng theo tuổi giảm còn 8%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% (theo chuẩn

nghèo của tỉnh giai đoạn 2016-2020); khoảng 55% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65%, trong đó tỷ lệ đào tạo từ trung cấp nghề trở lên là 20%; giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống còn 2,4%; toàn tỉnh có 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn hộ gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu gia đình văn hóa; trên 95% ấp, khu phố đạt tiêu chuẩn giữ vững và phát huy danh hiệu ấp, khu phố văn hóa.

- Đến năm 2020 có 80% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia; thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại; tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 52%; trong đó giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 29,76%.

- Hoàn chỉnh quy hoạch khu vực phòng thủ và xây dựng công trình quốc phòng theo đúng quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên, tuyển quân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

- Tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt từ 85% trở lên, riêng đoàn thanh niên đạt 35%. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt và công tác thường xuyên đạt trên 80%, xây dựng lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể chính trị - xã hội đạt từ 45% trở lên. Tỷ lệ đoàn, hội cơ sở vững mạnh đạt trên 80%.

- Phân đấu hàng năm trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt từ 5 - 6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ đầu năm; trên 90% chi bộ ấp, khu phố có chi ủy (vào cuối nhiệm kỳ); giải quyết trên 95% đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền; tỷ lệ đảng viên trong toàn Đảng bộ bị thi hành kỷ luật hàng năm dưới 0,6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.

Để thực hiện đạt mục tiêu và các chỉ tiêu trên, Đại hội thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bốn nhiệm vụ trụ cột và các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội

Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Duy trì các ngành công nghiệp chủ lực, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. Phát triển thương mại nội địa, tăng cường xuất khẩu. Phát triển mạnh và đa dạng hoá các loại hình, sản phẩm dịch vụ. Phát triển nông lâm nghiệp toàn diện và bền vững. Tập trung

đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Không ngừng cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, phương thức quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ. Phát triển mạnh tiềm lực khoa học và công nghệ. Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản. Tích cực thực hiện các biện pháp làm hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, sự suy giảm đa dạng sinh học. Tăng cường năng lực cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập trung giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội. Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa ngành y tế. Mở rộng và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm.

Thứ hai: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và xây dựng chính quyền

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực cụ thể hóa đường lối của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên.

Kiện toàn tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng một cách toàn diện; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Không ngừng đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống chính trị.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quan tâm, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân. Thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có

trình độ chuyên môn, có ý thức trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc tốt, tận tụy phục vụ nhân dân, có tính chuyên nghiệp cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ ba: Đầu tư phát triển văn hóa, phát triển con người toàn diện

Tập trung xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện hướng đến chân - thiện - mỹ, thâm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, truyền thống văn hóa, lịch sử Biên Hòa - Đồng Nai, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ Biên Hòa - Đồng Nai.

Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng tiên tiến đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề đạt chuẩn khu vực và quốc tế, nhất là đội ngũ lao động kỹ thuật.

Thứ tư: Tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của các cấp chính quyền. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố tiềm lực chính trị tinh thần; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.

Đẩy mạnh thực hiện chiến lược an ninh quốc gia; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Đẩy mạnh công tác thanh tra. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X căn cứ báo cáo tiếp thu ý kiến đóng góp trình Đại hội và ý kiến phát biểu tại Đại hội để bổ sung hoàn chỉnh Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh.

2- Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX. Từ kinh nghiệm khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

khóa X cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

3- Đại hội thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức Đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

4- Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X và bầu Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để quyết định chuẩn y theo quy định.

5- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chỉ đạo của Bộ Chính trị, xây dựng chương trình hành động toàn khóa, các kế hoạch công tác cụ thể để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ X ĐẢNG BỘ TỈNH